

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC TRUNG QUỐC TRONG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU VỀ LĨNH VỰC QUAN HỆ QUỐC TẾ

Ngày 11/4/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác từ Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Trung Quốc với các nước láng giềng, thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế, Đại học Phúc Đán (Trung Quốc), do GS Triệu Vệ Hoa dẫn đầu. Trong buổi làm việc, hai bên đã ôn lại quá trình hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa hai trường trong hơn 10 năm qua, kể từ khi ký kết văn bản hợp tác vào năm 2019. Các hoạt động hợp tác đã bao gồm các chương trình giao lưu học thuật và trao đổi giảng viên và sinh viên, mang lại lợi

ích cho cả hai bên. Lãnh đạo của cả hai trường đã bày tỏ mong muốn tiếp tục và mở rộng các hoạt động hợp tác trong tương lai. Các nội dung hợp tác chính được hai bên thống nhất bao gồm: trao đổi sinh viên và học viên qua các chương trình học bổng, chia sẻ và công bố các công trình nghiên cứu, tổ chức chung các hội thảo khoa học quốc tế, và trao đổi giảng viên. Hai bên cam kết tiếp tục thảo luận để cụ thể hóa các nội dung này, nhằm thúc đẩy sự hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Đại học Phúc Đán trong những năm tới. [Xem thêm](#)



THÚC ĐẨY TRAO ĐỔI SINH VIÊN VÀ GIAO LƯU VĂN HÓA VỚI ĐẠI SỨ QUÁN VƯƠNG QUỐC THÁI LAN

Trong chuyến thăm và làm việc của ông Panupat Chavananikul - Tham tán Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội, với trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), cả hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy trao đổi sinh viên và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Thái Lan. Ông Chavananikul đã đặc biệt quan tâm đến các chương trình thực tập thực tế của sinh viên Nhân văn tại Thái Lan, với mong muốn mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trong cuộc gặp, đã được thảo luận về việc mở rộng các

chương trình hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên, và đồng tổ chức các sự kiện văn hóa. Điểm nổi bật là “Ngày hội văn hoá Thái Lan” tổ chức bởi trường ĐHKHXH&NV phối hợp cùng Đại sứ quán Thái Lan, nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và sự hiểu biết lẫn nhau giữa sinh viên Việt Nam và Thái Lan. Sự kiện đã tái hiện không khí của lễ hội Songkran, ngày tết cổ truyền của Thái Lan, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể của nhân loại. Các hoạt động trong sự kiện bao gồm múa



truyền thống Thái, trình diễn nấu ăn các món Thái, và triển lãm văn hóa Thái. Cuộc gặp kết thúc với cam kết từ cả hai phía về việc tiếp tục hợp tác và mở rộng quan

hệ với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu tại Thái Lan, nhằm thúc đẩy hơn nữa sự trao đổi học thuật và văn hóa giữa hai quốc gia. [Xem thêm](#)